



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๒๑๐,๕๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รทบ.ศธ.รับต้นขี้นงค.'ขรก.-พนง.'

- เหตุรัฐบาลจ้มหา'ลัยติดอันดับโลกเพิ่ม
- อธิการวอนเจียดงบกลางพันล.ให้ก่อน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้มอบนโยบายให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ว่า รัฐบาลฝากให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ค่อยๆ พัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อให้ติดอันดับสากลมากขึ้น โดยในส่วนของตนจะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ทั้งงบประมาณด้านวิจัย รวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี่ยังเป็นปัญหา โดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการที่มีผู้ร้องเรียนว่า เงินเดือนของข้าราชการครูสูงกว่า

ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ของบกลางปี 2557 เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้ปรับเพิ่มเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งสำนักงบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยใช้เงินรายได้ของตนเองจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และจะตั้งงบคืนในปี 2558 ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่กล้านำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่าย เพราะจะกระทบกับงบที่นำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนอื่นๆ ส่วนบงที่ใช้จ่ายจ่ายเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป รัฐบาลได้ตั้งบงปี 2557 ไว้แล้ว



เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช



นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

เงินเดือนของข้าราชการในมหาวิทยาลัย สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะบัญชีเงินเดือนของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ผูกติดกับบัญชีเงินเดือนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ต่างกับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีโครงสร้างบัญชีเงินเดือนต่างหาก ฉะนั้น อาจจะต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้มีความชัดเจนขึ้น

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ขอ

“หากรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ช่วยของบกลางของปี 2557 มาเบิกจ่ายในส่วนนี้ก่อน โดยไม่ต้องรอตกเบิกในปี 2558 จะช่วยผ่อนคลายปัญหานี้ได้มาก และเงินจำนวนนี้ก็ถือว่าไม่มาก เพียงกว่า 1,000 ล้านบาท หากเทียบกับงบกลางที่รัฐบาลมีอยู่ 2-3 แสนล้านบาท” นพ.เฉลิมชัยกล่าว

นพ.เกียร ติตยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การจะปรับเงินเดือนให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น คงยาก เพราะถ้าข้าราชการในอุดมศึกษาได้เพิ่มจริง ข้าราชการในส่วนอื่นๆ จะต้องขอเพิ่มเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน

